

ลำดับ	ชื่องานวิจัย	อาจารย์ที่ปรึกษา	ชื่อหัวหน้ากลุ่ม
1	สภาพปัญหาการจราจรและการใช้ กฎหมายจราจรในบริเวณ ม.นเรศวร กรณีศึกษา การบังคับใช้ระเบียบการ สวมหมวกนิรภัยใน ม.นเรศวร	ผศ.ทวีรักษ์	นายกฤตติคุณ วันดี
2	ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมสถานบันเทิงรอบ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผศ.ทวีรักษ์	น.ส.ปัทมพร พวง สมบัติ
3	สิทธิการทำแท้งตามกฎหมายไทยควรมี การขยายของเขตหรือไม่? เพียงใด?	อ.ฉัตรพร	นายอภิสิทธิ์ สื่อยงศิริ
4	สิทธิในการเลือกที่จะมีชีวิตอยู่ของมารดา หรือบุตร(ในครรภ์) : ในกรณีที่ต้องเลือก ระหว่างชีวิตมารดาหรือบุตรในครรภ์	อ.ฉัตรพร	น.ส.วิภาวี สุวรรณิช
5	ปัญหาการบอกเลิกสัญญาเช่าหอพักหญิง ในกรณีที่ชายขึ้นไปบนหอพักและแนว ทางการแก้ไข	อ.เกศราภรณ์	นายพงศธร บุญวิภัทเธวี (4คน)
6	ปัญหาและแนวทางการพนันทายผล ฟุตบอลของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร	ดร.นาถนรินทร์	นายพงษ์ศักดิ์ ภูทองวัฒนวงษ์
7	ปัญหาและแนวทางแก้ไขคดีโลกรื้อนกับ การคิดค่าเสียหายที่ไม่เป็นธรรม	อ.นฤมล	น.ส.ปรียาดา ทองมาก
8	ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการกระทำ ทารุณกรรมต่อสัตว์ (สุนัข)	ดร.นาถนรินทร์	น.ส.ณัฐวดี เต็งพานิชกุล(4คน)
9	แนวทางทางกฎหมายในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการนำเข้าสัตว์น้ำต่างถิ่น	อ.จตุภูมิ	นายไพศาล ภูจิ้น
ลำดับ	ชื่องานวิจัย	อาจารย์ที่ปรึกษา	ชื่อหัวหน้ากลุ่ม

10	สาเหตุของปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เพลง ภาพยนตร์ในโลกออนไลน์และแนวทางการแก้ไขปัญหาทางกฎหมาย	ผศ.จิระประภา	นายอัยการ ชัยหัง
11	มาตรการในการแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์หนังสือทางวิชาการของนิสิต นักศึกษาในร้านถ่ายเอกสาร	ผศ.จิระประภา	น.ส.อัจฉราภรณ์ อัครนดิรักษ์
12	มาตรการทางกฎหมายในการหาหน่วยงานรับผิดชอบและการดูแล บริหารจัดการถนนรอบมหาวิทยาลัย	อ.จตุภูมิ	น.ส.ปวีณนุช งามเลิศ (4 คน)
13	การเข้าถึงสิทธิเสรีภาพในชีวิตประจำวันของคนพิการตามกฎหมาย ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร	อ.จตุภูมิ	น.ส.พิมพ์พัชร ผาสุกนิตย์
14	สิทธิในการศึกษาและการเข้าถึงสิทธิของโอกาสในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี 15 ปี ใน ต.ท่าโพธิ์ว่าเพียงพอหรือปฏิบัติได้จริงหรือไม่	อ.กิตติวราญา	น.ส.พรพิตรรา บุญเที่ยง
15	ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขการจำหน่ายจ่ายโอนที่ดิน สปก.4-01 ที่ขัดต่อกฎหมาย	ดร.นาถนรินทร์	นายณภัทร บัวไกร
16	ความเหมาะสมของร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 กับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในสังคม	อ.กิตติวราญา	น.ส.ปาริชาติ ไชยภักดิ์
17	ประสิทธิภาพการบังคับใช้ภาษีสิ่งแวดล้อม	อ.นฤมล	น.ส.สุวิสา ภิรม แหยม
18	ปัญหาสิทธิของคนต่างด้าวในประเทศไทย	อ.กิตติวราญา	น.ส.เบญญาภา ศรีทับทิม
ลำดับ	ชื่องานวิจัย	อาจารย์ที่ปรึกษา	ชื่อหัวหน้ากลุ่ม

19	มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและจัดการการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการอุปโภคบริโภคที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกในประเทศไทย	อ.นฤมล	นายณัฐวุฒิ ม่วงเย็น
20	ปัญหาการออกแบบต่อเติมหอพักบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร	อ.จตุภูมิ	น.ศ.ศุภธิดา ลามรังสิรัตน์(4 คน)
21	ปัญหาการตัดไม้สัก ไม้ยางของเจ้ากรรมสิทธิ์	อ.นฤมล	นายพีรพัฒน์ บุญมี

ภาคพิเศษ

ลำดับ	ชื่องานวิจัย	อาจารย์ที่ปรึกษา	ชื่อหัวหน้ากลุ่ม
-------	--------------	------------------	------------------

1	ปัญหาสื่อมวลชนกับการถ่ายภาพละเมิดสิทธิส่วนบุคคล	อ.กิติวรรณ	น.ส.กุลรดา บุญช่วยสุข
2	การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมของ อบต.พระวอ อ.แม่สอด จ.ตาก	อ.จักรกฤษณ์	นายธนพัฒน์ เครืออยู่
3	ปัญหาการบังคับใช้กฎจราจรในมหาวิทยาลัยนเรศวร (พฤติกรรมของนิสิตในการใช้รถจักรยานยนต์, ใบขับขี่, ซ้อมสามคน)	ผศ.หริรักษ์	น.ส.ปัทมวรรณ สายฟ้าแลบ
4	ปัญหาการไม่คืนเงินของนิสิตที่กู้ยืมเงินจาก กยศ.	ผศ.นาถวดี	น.ส.กมลทิพย์ ทาจง
5	ค่าปรับ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกและการนำมาตราการลงโทษอื่นมาใช้แทนค่าปรับ	ผศ.นาถวดี	นายสุรเชษฐ พิทักษ์สุธีพงศ์ นายเต็มภาคภูมิ โสภา
6	พฤติกรรมการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะกับการคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่	ผศ.หริรักษ์	นายคมสัน ศรีพิพัฒน์
7	ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในอาคารสถานศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก	ผศ.หริรักษ์	นายปณณเมธ อันอารี
8	มาตรการบังคับการทิ้งขยะและการแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะบริเวณ อ.เมือง จ.พิษณุโลก	อ.ฉัตรพร	น.ส.พิจิตรา ภูงศ์
ลำดับ	ชื่องานวิจัย	อาจารย์ที่ปรึกษา	ชื่อหัวหน้ากลุ่ม

9	ปัญหาการพักอาศัยร่วมกันของนิสิตชาย-หญิงในหอพักเอกชนของมหาวิทยาลัยนเรศวร กับมาตรการทางกฎหมายที่ใช้บังคับในการจัดระเบียบหอพัก	ผศ.นาถวดี	นายวิรุฬห์ อรุณศิริ
10	ปัญหาการจำหน่าย CD, VCD, DVD ละเมิดลิขสิทธิ์ในที่สาธารณะ (ตลาดนัด)	ผศ.จิรประภา	น.ส.เด่นนภา เนียมสนิท
11	ปัญหาและมาตรการบังคับทางกฎหมายจากการใช้น้ำมันทอดซ้ำ กรณีศึกษารอบบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร	อ.จักรกฤษณ์	น.ส.รัชดาภรณ์ คุุฑระสาน (6 คน)
12	ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาเฉพาะการบำบัดน้ำเสีย	อ.นฤมล	นายสิทธิรินทร์ อมราสิงห์ (3 คน)
13	การแก้ไขปัญหาการนัดหยุดงานกับบริการสาธารณะ	อ.จักรกฤษณ์	นายธนวิทย์ พลไทยสงค์ (6 คน)